

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ผู้เข้าประชุม ๑๘ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	สิบบทสาย เนียมสันเทียะ	ประธานสภา อบต.	สาย เนียมสันเทียะ	
๒	นายนิจ หงษ์สำโรง	รองประธานสภา อบต.	นิจ หงษ์สำโรง	
๓	นายเนติ สිරິง	เลขานุการสภา อบต.	เนติ สිරິง	
๔	นายจำเนียร ดีพั้งเทียม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	จำเนียร ดีพั้งเทียม	
๕	นายอนุรักษ บัวแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	อนุรักษ บัวแก้ว	
๖	นางสาวภรดา เงสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ภรดา เงสันเทียะ	
๗	นายระพิน เมืองสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	-	ไม่มา
๘	นายนคร ทนบุรี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	นคร ทนบุรี	
๙	นายสมทรง ชอบใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	สมทรง ชอบใจ	
๑๐	นายพรชัย โกรกสำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	พรชัย โกรกสำโรง	
๑๑	นายมานพ ของสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	มานพ ของสันเทียะ	
๑๒	นางสมโภช เกตุสำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	สมโภช เกตุสำโรง	
๑๓	นายเจษฎา พูนน้อย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	เจษฎา พูนน้อย	
๑๔	นายรัก เพ็ชรสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	รัก เพ็ชรสันเทียะ	
๑๕	นายปิ่น เก็บสำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔	ปิ่น เก็บสำโรง	
๑๖	นายอรรถพล อัครวารี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕	อรรถพล อัครวารี	
๑๗	นายสมศักดิ์ กวนสำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖	สมศักดิ์ กวนสำโรง	
๑๘	นายสมัย ชันสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗	สมัย ชันสันเทียะ	

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายระพิน เมืองสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	-	ไม่มา

ผู้เข้าร่วมประชุม ๘ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุทิน พูนน้อย	นายก อบต.	สุทิน พูนน้อย	
๒	นางบุษิตา พูนน้อย	รองนายก อบต.	บุษิตา พูนน้อย	
๓	นายพันธ์ กันสันเทียะ	รองนายก อบต.	พันธ์ กันสันเทียะ	
๔	นางทองดี พรโคกสูง	เลขานุการนายก อบต.	ทองดี พรโคกสูง	
๕	นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ	รองปลัด อบต.	รณฤทธิ์ หิงสันเทียะ	
๖	นายกิตติธัช อิมวัฒนกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กิตติธัช อิมวัฒนกุล	
๗	น.ส.สุภาภรณ์ บุญเกษมสิน	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุภาภรณ์ บุญเกษมสิน	
๘	น.ส.จิรันดร วิกสูงเนิน	รักษาราชการแทน หน.สป.	จิรันดร วิกสูงเนิน	

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๑๐ น.

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ
ประธานสภาฯ

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน

นายเนติ สิริง
เลขานุการสภาฯ

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันนี้สมาชิกฯ
เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๖ ท่าน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ๘ ท่าน
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ
ประธานสภาฯ

ตามสำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาอบต. มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
ขอแก้ไขถ้อยคำ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม ๑๕ เสียง (งดออกเสียง ๑ เสียง สิบโทสาย
เนียมสันเทียะ ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่องการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยไม่ก่อกวนผู้ก่อกวน

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายสุทิน พูนน้อย
นายก อบต.สำโรง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงมีรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แต่ยังไม่ได้ออก
หนังสือพิมพ์ จำนวน ๗ โครงการเนื่องจากติดขัดปัญหาเรื่องงบประมาณเข้ามาปลายปีจึง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้ โดยขออนุมัติที่ประชุมสภาฯ ได้
พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยไม่ก่อกวนผู้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๖๑ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ กั้นเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” ดังรายการต่อไปนี้

แผนงานเคหะและชุมชน/งานก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านนายชะลอ หวนสันเทียะ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน คสล.เดิม บ้านนางเรณู เชื่อม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายกลางบ้าน บ้านทรงธรรม หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๓๓๘,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเมี้ยน โสคติ ถนนจาก คสล.เดิม - สุดเขต บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒๔๑,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน คสล.เดิม บ้านนายทวี วุฒิสันเทียะ ถึง ถนนลาดยางสายเดิม บ้านหนองประดู่ - ค้างพลู บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐ บาท
๖. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว งบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท
๗. โครงการจัดซื้อชุดโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง ๑ ชุด งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติการกั้นเงินงบประมาณค่าครุภัณฑ์ฯ ตามที่นายกอบต.เสนอหรือไม่

มีมติอนุมัติการกั้นเงินงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามที่เสนอจำนวน ๑๖ เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ ไม่มีผู้งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๒เรื่องอื่นๆ

๒.๑ ทหาหรือการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง ที่ประชุมหารือร่วมกันในการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง ซึ่งได้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบมาตรฐาน สส.ศพด.๑ ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งสถานที่ก่อสร้างเดิมค่อนข้างคับแคบ จึงมีมติร่วมกันให้จัดซื้อที่ดินแปลงที่ดินเลขที่ ๖๒๘๘๗ ตำบลสำโรง เนื้อที่ ๒ งาน ๘๑ ตารางวา ของนายโพธิ์ทอง อินอ่อน ชาวบ้านสำโรง ม.๒ ซึ่งที่ดินดังกล่าวติดกับที่ดินเดิมของ ศพด.บ้านสำโรง หากจัดซื้อแล้วจะได้เริ่มทำการก่อสร้างต่อไป ในช่วงดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ ๒๕๖๐ ทาง อบต.จะยังไม่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไม่เกินเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ นี้ และจะขอมติสภาฯ เพื่อโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อต่อไป ในส่วนของราคาซื้อขายมีระเบียบฯ ข้อ ๒๓ กำหนดไว้เฉพาะอยู่แล้ว โดยให้อ้างอิงกับราคาประเมินของทางราชการและราคาซื้อขายที่ดินบริเวณใกล้เคียง

๒.๒ การแก้ไขปัญหาน้ำอันตรายจากการใช้ถนนเนื่องจากไม่มีไหล่ทาง เนื่องจากการก่อสร้างถนน คสล.ที่ผ่านมาไม่ได้กำหนดให้มีไหล่ทางเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัย เนื่องจากไม่มีไหล่ทาง จึงจะแก้ไขโดยให้หมู่บ้านแจ้งความต้องการไหล่ทางมายัง อบต.เพื่อจัดซื้อดิน(วัสดุก่อสร้าง) โดยให้หมู่บ้านช่วยจัดหารถไถปรับเกลี่ยให้ด้วย

๒.๓ การแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่สะอาด ชุ่ม และมีกลิ่น ขอให้คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน หากงบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอขอให้แจ้งของงบประมาณซ่อมแซมจาก อบต. โดยเร่งด่วน

๒.๔ เรื่องการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาฯ โครงการวางท่อ คสล.ม.๑๐ และ โครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนในช่วงฤดูฝน

๒.๕ ขอให้ดำเนินการโครงการหลังฝนถนบดี โดยขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร ปรับเกรดจาก อบจ.นม

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายเนติ สิริ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(ลงชื่อ).....
(นายสมัย ชันสันเทียะ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....
(นายพรชัย โกรกสำโรง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....
(นายรัก เพ็ชรสันเทียะ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมสภาฯ
สมัยประจำปี เมื่อวันที่

สืบทอ
(สหาย เนียมสันเทียะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง